

**BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ NỘI VỤ**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: -CV/BCSD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

V/v Thực hiện Thông báo số 173-TB/TW
ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Thực hiện Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (sau đây viết tắt là Thông báo số 173-TB/TW – kèm theo), Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị:

1- Thực hiện Quy chế phối hợp, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 11-CT/TW) và Thông báo số 173-TB/TW. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của đảng viên và các cấp ủy đảng về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các cấp ủy Đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

2- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng cùng cấp để phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW và Thông báo số 173-TB/TW. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, bất cập mà Ban Bí thư đã chỉ rõ, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính quyền và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đoàn kết, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

3- Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tiếp tục cung cấp, đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các cấp lãnh đạo, quản lý của Bộ theo quy định, khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả

các loại tài liệu, báo chí của Đảng, đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

4- Giao Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung theo báo, tạp chí của Đảng, nhất là các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và những nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, tiếp tục duy trì, mở rộng liên kết với các trang báo, tạp chí điện tử của Đảng để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

5- Giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, định kỳ báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ và tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương./.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c),
- Các đồng chí thành viên BCS đảng Bộ,
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ,
- Lưu VPBCSD (TN).

Nguyễn Trọng Thừa